



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'ธรรมนัส'ลุยลำปางพัฒนาแหล่งน้ำใช้งบ100ล.	มติชน (กรอบบ่าย)
2. ภาพข่าว: ติดตามงาน	มติชน (กรอบบ่าย)
3. 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" 72 พรรษา สืบสานพระราชปณิธาน ...	ไทยรัฐ
4. 'ปลัดเกษตร'สั่ง7วันสอบนำเข้า ฮี้มเลี้ยง'ปลาหมอคางค้ำ'เจอคุก	มติชน
5. กยท.ลุยซื้อปลาหมอคางค้ำ ทำ'ปุ๋ยอินทรีย์'แจกสวนยาง	มติชน (กรอบบ่าย)
6. 'เขื่อนลำตะคอง'แล้งกระทบนาปี	มติชน
7. ลุย'ปลูก'ได้ขายดี By อ.ต.ก.'	ข่าวสด
8. รบ.พัฒนา'10โครงการ' ชูบึงหนองบอนทำปาร์ก มอบ7.2หมื่นไร่แก่ที่ทำกิน	มติชน
9. ทุ่ม50ล.รับซื้อปลาหมอคางค้ำ	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
10. คอลัมน์: คิดเห็นShare: สงครามการค้า'จีน-สหรัฐ'รอบใหม่ โอกาสและความ...	มติชน (กรอบบ่าย)

'ธรรมนัส' ลุยลำปางพัฒนาแหล่งน้ำใช้งบ100ล.

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ จ.ลำปาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฝายทุ่งโป่งและโครงการฝายหลวง พร้อมระบบส่งน้ำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ที่หอประชุมโรงเรียนวังแก้ววิทยา ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนบนสุดของจังหวัด ติดกับ จ.เชียงรายและพะเยา

นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายณพดล น้อยโพธิ์จัน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พร้อมบรรยายสรุปโครงการฝายทุ่งโป่ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 มีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากยอดเทือกเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เข้าท่วมบ้านเรือน ไร่นาของประชาชนในพื้นที่ ต.วังแก้ว ทำให้ฝายทุ่งโป่ง หมู่ 7 บ้านห้วยต้นเคาะได้รับความเสียหาย ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้วางแผนก่อสร้างฝายหน้าผา พร้อมระบบ

ส่งน้ำขึ้นมาใหม่ บริเวณด้านท้ายฝายทุ่งโป่งเดิม เพื่อให้ชาวบ้าน ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ มีแหล่งน้ำไว้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตรประมาณ 850 ไร่ และในฤดูแล้งอีก 150 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 120 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังได้รับฟังแผนและติดตามความก้าวหน้าโครงการฝายหลวง พร้อมระบบส่งน้ำ ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ

ร.อ.ธรรมนัสได้ซักถามแผนการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จะมีการใช้งบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ำ ประมาณ 100 ล้านบาท โดยให้กรมชลประทานไปศึกษาและทำแผน แล้วเสนอมายังกระทรวง เพื่อจะได้พิจารณาอนุมัติต่อไป จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 100 ราย 137 แปลง เนื้อที่ประมาณ 753 ไร่ เป็นเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งพี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์ สามารถนำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกษตรต่อไป



ติดตามงาน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฝายทุ่งโป่งและโครงการฝายหลวง พร้อมระบบส่งน้ำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนบนสุดของจังหวัด โดยมีประชาชนมารอต้อนรับกันอย่างคึกคัก ที่หอประชุมโรงเรียนวังแก้ววิทยา ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม

10 โครงการเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" 72 พรรษา สืบสานพระราชปณิธาน "น้ำ ป่า คน" สู่อ้อมอกคนไทย



นับเป็นปีมหามงคลยิ่ง รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเดินหน้า โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 10 โครงการสำคัญเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน "น้ำ ป่า คน" สู่อ้อมอกคนไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รัฐบาลภายใต้การนำของ "นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน" เห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ นอกเหนือจากงานพระราชพิธีและงานพิธีการต่างๆ รัฐบาลยังเดินหน้าต่อยอดพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 10 โครงการสำคัญเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยให้ได้มากที่สุด ตลอดเวลาที่ผ่านมา "นายกฯ เศรษฐา" ได้ติดตามทุกโครงการ

จากทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น และเป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องจาก 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "น้ำ ป่า คน" ล้วนเกิดขึ้นมาได้ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โครงการ "ยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอนและ Pocket Parks 72 แห่ง" เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีการดำเนินการพัฒนาสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ สวนหลวง ร.9 และสวนสาธารณะบึงหนองบอน ซึ่งมีพื้นที่รวมกันกว่า 1,44 ไร่ ให้เป็นสวนสาธารณะระดับมหานคร เพื่อให้เป็นสถานที่เล่นกีฬา ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมต่างๆแบบครบวงจร โครงการ "72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า" เพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าต้นน้ำ คืนสภาพโครงสร้างของระบบนิเวศให้กับผืนป่าทั่วประเทศ รัฐบาลจะจัดทำโครงการเพื่อรวมพลังของจิตอาสาจากทุก



ภาคส่วนมาร่วมกันปลูกป่า และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ และคืนอากาศสะอาดให้ประชาชน โดยตั้งเป้าหมายปลูกป่าทั่วประเทศให้ได้ 72 ล้านต้น

โครงการ “แหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 72 แห่ง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี รวมถึงขยายผลต่อยอดจากโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากเดิมที่ทรงรับไว้จำนวน 47 โครงการ 25 จังหวัด รัฐบาลได้ขยายขอบเขตการดำเนินโครงการเพิ่มเติม รวมเป็น 72 แห่ง เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

โครงการ “10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข” เพื่อเป็นการสืบสานและขยายผลต่อยอด พระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำต่างๆ ที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการพัฒนาแม่น้ำ คูคลองทั่วประเทศ เพื่อปรับภูมิทัศน์และทัศนียภาพ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดสองฝั่งคลอง โดยจะดำเนินการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ

โครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน” ด้วยเล็งเห็นว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาคาร

ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการขุดลอกคลองและอ่างเก็บน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 72 แห่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง และสามารถบริหารจัดการน้ำ

รวมถึงแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

โครงการ “ยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒนา และหน่วยบริการปฐมภูมิ 72 แห่ง” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนตลอดจนลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยเข้ารับบริการของ

ประชาชน และมีสถานที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการขยายบริการทางการแพทย์ และขยายศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนและลดการส่งต่อผู้ป่วย โดยจะดำเนินการทั้งสิ้น 72 แห่ง แบ่งเป็น ค่ายกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล 36 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชฯ 21 แห่ง รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง และ รพ.ชัยพัฒนา 4 แห่ง พร้อมจัดสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน 36 แห่งทั่วประเทศ

โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย” เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสรวมถึงผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ในการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งที่พักอาศัย และที่ดินทำกิน ให้สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ กระทรวงกลาโหมจะเป็นโต้โผในการจัดหาที่ดินที่เป็นพื้นที่ของเหล่าทัพทั่วประเทศรวมจำนวน 72,000 ไร่สำหรับจัดสรรให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเป็นที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย โดยได้รับเอกสารสิทธิตามกฎหมาย พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยสำหรับ



คนพิการ จำนวน 720 หลัง และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 720 หลัง โครงการ “บริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี” เพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี รัฐบาลได้จัดทำโครงการเพื่อเป็นการร่วมพลังจิตอาสาทั่วประเทศจากทุกภาคส่วนในการบริจาคโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย 10,000,000 ซีซี เพื่อมอบแก่สภาอากาศไทย สำหรับใช้

เป็นโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการ "จัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด" เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย หรือผู้มีแนวโน้มจะเป็นคนพิการ ที่มีรายได้น้อยและประสบความเดือดร้อนเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการ ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตประจำวัน และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจัดหาอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ สำหรับช่วยเหลือคนพิการที่มีความจำเป็นทั่วประเทศ จำนวน 72,000 ชุด

โครงการ "หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน" เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค รวมถึงส่งเสริมสุขภาวะที่ดี รัฐบาลจะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศควบคู่ไปกับการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่เหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภค

นอกจาก 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สู่ความยั่งยืน รัฐบาลยังเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ รวม 108 แห่งทั่วประเทศ ตามความเชื่อแต่โบราณ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" นำไปประกอบพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคมนี้

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคี เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย.

ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

'ปลัดเกษตร'สั่ง7วันสอบนำเข้า อีเอ็มเลี้ยง'ปลาหมอคางดำ'เจอคุก

'ธรรมนัส'ลงพื้นที่มหาชัยตรวจจุดรับซื้อปลาหมอคางดำ 22 ก.ค.นี้ ปลัดเกษตรสั่งกรมประมงสอบนำเข้าปลา-ต้นตอแพร่ระบาด (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

ปลาหมอคางดำ

กษ.สั่งสอบนำเข้าปลาหมอคางดำ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่หลายจังหวัด ได้เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนรอบด้าน โดยเบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ครั้งที่ 2/2567 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ พ.ศ.2567-2568 ภายใต้อกรอบ 5 มาตรการ 12 กิจกรรม ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 ถึงเดือนกันยายน 2568 และมาตรการระยะเร่งด่วนในการเปิดจุดรับซื้อปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาด โดยรับซื้อในราคา 15 บาทต่อกิโลกรัม

"ได้สั่งการให้กรมประมงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้าปลาหมอคางดำที่ผ่านมา และสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง โดยให้รายงานผลการตรวจสอบเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบภายใน 7 วันและเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะกลาง ระยะยาว จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ พ.ศ.2567-2568" นายประยูรกล่าว

'ธรรมนัส'ลงพื้นที่มหาชัย22ก.ค.

นายประยูรกล่าวว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมมาตรการการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำ โดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำปลาที่กำจัดได้ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่ที่ยังไม่พบการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้กำกับให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบสาเหตุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนอย่างเร่งด่วน และเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

"วันที่ 22 กรกฎาคมนี้ ร.อ.ธรรมนัสจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อปลาหมอคางดำ ณ จุดรับซื้อจริง ในจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย" นายประยูรกล่าว

เลี้ยงหมอคางดำคุก2ปีปรับ2ล.

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ได้ออกแถลงการณ์ ฉบับสำคัญ ประกาศห้ามเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำ หรือชื่อสามัญ Blackchin ชื่อวิทยาศาสตร์ Sarotherodon melanotheron โดยรายละเอียดระบุว่า ปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ และแพร่พันธุ์ขยายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชาวประมงในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกประกาศ ฉบับสำคัญ เรื่องการกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564 ห้ามเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำทุกผู้ได้ฝ่าฝืนทำการเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำจะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 144 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากนำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายบัญชากล่าวว่า กรมประมงอยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมกำจัดไม่ให้ปลาชนิดนี้แพร่ขยายพันธุ์ และเป็นการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและลดการสร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมง จึงขอประชาชนสัมพันธ์ต่อพี่น้องประชาชนห้ามมิให้เพาะเลี้ยง และนำปลาหมอคางดำไปปล่อยในแหล่งน้ำอย่างเด็ดขาด และหากผู้ใดพบเจอให้แจ้งสำนักงานประมงจังหวัดหรือสำนักงานประมงอำเภอในเขตท้องที่ทุกแห่ง และหากพบเห็นปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ขอความร่วมมือให้กำจัดออกจากแหล่งน้ำนั้นด้วย

ประมงแปดริ้วโอดโรงบกำจัด

ที่ จ.ฉะเชิงเทรา นายคณิง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ล่าสุด ยังคงพบปลาหมอคางดำอยู่ในพื้นที่ ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และย่าน ต.บางเกลือ ต.สองคลอง ใน อ.บางปะกง โดยในตำบลบางกระเจ็ดนั้น ได้ตรวจสอบภายในลำคลองในพื้นที่จำนวน 6 คลอง พบว่ามีปลาหมอคางดำอยู่ในลำคลอง 4 คลอง โดยพบมากในคลองบางกระพ้อ ส่วนการระบาดในพื้นที่ อ.บางปะกง นั้นมีสาเหตุมาจากเขื่อนท่านบดินทร์ปากคลองประเวศบุรีรมย์ฝั่งลุ่มเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2567 และมีน้ำเค็มไหลทะลักเข้าไปในพื้นที่จำนวนมาก โดย อ.บางปะกง เป็นพื้นที่รอยต่อกับ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดสามสมุทรที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำมาก เมื่อมีการสูบน้ำทะเลที่ทะลักเข้าไปเพื่อระบายออกทางแม่น้ำบางปะกง จึงทำให้ปลาหมอคางดำจากในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ไหลมาตามกระแสรัศมีเข้ามาในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ตามลำคลองบริเวณแนวรอยต่อของจังหวัดที่เชื่อมถึงกัน

"ส่วนการกำจัดปลาหมอคางดำ ยอมรับว่าไม่มีงบประมาณสนับสนุน ได้รับเพียงคำสั่งให้กำจัด จึงต้องอาศัยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้ออุปกรณ์ประมง นำมากำจัดในเบื้องต้นเท่านั้น" นายคณิงกล่าว

จับวันละ1-2ตันส่งโรงปลาปน

ที่ จ.ระยอง นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง กล่าวว่า ยังคงดำเนินการจับปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่อง แต่วันนี้หยุดเนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชา ที่ผ่านมายังไม่จับปลาหมอคางดำที่สะพานรักษ์แสม ต.เนินฆ้อ ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ในแต่ละวันได้ประมาณ 1-2 ตันส่งไปขายโรงงานปลาปน

ด้านชาวบ้านชุมชนสองพี่น้อง เขตเทศบาลนครระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง เปิดเผยว่าทุกวันนี้ยังนั่งตกปลาได้สะพานเทศบาลฯได้ปลาหมอคางดำทุกวัน วันละ 1-3 กก. ขายได้ กก.ละ 40 บาท บริเวณใต้สะพานดังกล่าวมีน้ำเสียชุมชนไหลมาตามท่อลงคลอง ทำให้ปลาหมอคางดำลอยหัวจำนวนมาก ปลาที่ขายชาวบ้านนิยมนำไปทำเป็นอาหารปลาแคตเดียว และแกงเผ็ดน้ำใสใส่มะละกอสด

'ระโนด'เข้มบ่อพักน้ำเลี้ยงกุ้ง

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวประมงพื้นบ้านในตำบลระวะ อ.ระโนด นำแหมาทอดเพื่อลุ่มหาปลาหมอคางดำในลำคลองพังยาง-ระวะอีกครั้ง หลังมีการปิดบ่อพักปลาหมอคางดำไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ในวันนั้นพบว่ามีปลาหมอคาง

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16933

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

Col.Inch: 69.91

Ad Value: 83,892

PRValue (x3): 251,676

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ปลัดเกษตร'สั่ง7วันสอบนำเข้า ยืมเลี้ยง'ปลาหมอคางดำ'เจอคุก

ดำติดแหของชาวประมงมาในปริมาณที่ลดน้อยลง แต่ก็ยังมีสัดส่วนที่มากกว่าสัตว์น้ำพื้นถิ่นอื่นๆ

นายเจริญ โอมนิ ประมงจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เตรียมที่จะปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวลงสู่ลำคลองที่พบปลาหมอคางดำระบาดในอำเภอระโนดในช่วงสิ้นเดือนนี้ โดยอยู่ระหว่างการสำรวจจำนวนปลาหมอคางดำในคลอง รวมถึงประเมินการปล่อยพันธุ์ปลากะพงเพื่อไม่ให้กระทบต่อพันธุ์สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ

ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในบ่อพักน้ำซึ่งดึงน้ำจากทะเล หรือลำคลองมีโอกาสที่ดูดไข่หรือตัวอ่อนเข้าบ่อพัก จึงต้องจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้าน เป็นการรณรงค์จับปลาหมอคางดำอีกใน ต.ท่าบอน หรือ ต.คลองแดน ควบคู่กับการปล่อยปลากะพงขาวในลำคลองกันชนเชื่อมกับทะเลสาบสงขลาคลองละ 10,000 ตัว

ด้านเกษตรกรเลี้ยงกุ้งชาว อ.ระโนด กล่าวว่า เกษตรกรเลี้ยงกุ้ง อ.ระโนด จ.สงขลา อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันและมีลำคลองเชื่อมต่อกันหลายสายมีความหวงวิตกปลาหมอคางดำแพร่ในบ่อกุ้ง โดยเฉพาะบ่อพักน้ำต้องมีการกรองน้ำทั้งเข้าในบ่อพักและลงในบ่อเลี้ยง

ยัน'ปลาหมอสี'คนละสปีชีส์

ที่ จ.กาญจนบุรี นายชูพงษ์ เลี้ยงสอน อายุ 48 ปี ชาว ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ในฐานะรองประธานชมรม Crossbreed club Thailand (CCT) ซึ่งเลี้ยงปลาหมอสีกว่า 1,000 ตัว กล่าวว่า ตนไม่เคยนำเข้าปลาหมอคางดำ ซึ่งปลาหมอสีกับปลาหมอคางดำ เป็นปลาคนละสปีชีส์กัน และมีรูปลักษณ์ต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งปลาหมอคางดำไปทางปลาไนล และไม่มีใครนำมาเลี้ยงใส่ตู้ปลาหมอสีเลี้ยงในตู้ ไม่ได้เลี้ยงในบ่อเลี้ยง สำหรับปลาหมอสีมีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกา โดยเมื่อก่อนสีส้มไม่เยอะ โหนก มุก มาร์กไม่ค่อยมี เราก็นำมาพัฒนาพันธุ์ให้ดีขึ้น และเลี้ยงเพื่อส่งออก โดยตนเลี้ยงอยู่ในตู้ให้กินไรทะเล อาหารเม็ด และหนอนแช่แข็งเท่านั้น และไม่สามารถอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยได้ ซึ่งหากมันไปอยู่ในแหล่งน้ำก็คงไม่แพร่พันธุ์เหมือนปลาหมอคางดำ อย่างไรก็ตาม เหมือนมีความพยายามเบี่ยงเบนประเด็นว่าปัญหาเกิดจากปลาสายงานนำเข้า ซึ่งไม่ทราบว่าจะไปถึงนำมาโยงกัน และปลาทั้งสองชนิดมันเข้ากันไม่ได้ ที่สำคัญคือไม่มีใครทำกัน เป็นเพียงแค่อ้างอิงกันเท่านั้น

กยท.ลุยซื้อปลาหมอคางดำ ทำ'ปุ๋ยอินทรีย์'แจกสวนยาง

สภาเกษตรกรสงขลาช่วยกันกินปลาหมอคางดำ ลุยสำรวจทะเลสาบสงขลาสกัดแพร่ระบาด ปรชชาน กยท.พร้อมซื้อปลาหมอคางดำ ทำปุ๋ยอินทรีย์แจกชาวสวนยาง 2 แสนราย เตรียมประกาศจัดรับซื้อลับตาหน้า (อ่านต่อหน้า 2)

ต่อจากหน้า 1

ปลาหมอคางดำ

กยท.พร้อมซื้อปลาหมอคางดำ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม นายเพ็ก เลิศวังพร ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งให้ กยท.รับซื้อปลาหมอคางดำนั้น โดยปกติ กยท.มีโครงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพี่น้องชาวสวนยางอยู่แล้วประมาณ 60,000 ตันต่อปี ฉะนั้น กยท.ก็ต้องการวัตถุดิบสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อเนื่อง กยท.ยินดีรับซื้อปลาหมอคางดำสำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ขณะนี้ กยท.ประสานงานไปยังกรมประมงเพื่อขอรับซื้อปลาหมอคางดำและประสานโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห่งหนึ่งที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อผลิตตัวปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปลาหมอคางดำเป็นส่วนประกอบต่อไป เรื่องงบประมาณ กยท.ไม่มีตัวเลขชัดเจน แต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจัดซื้อ เพราะราคาปลาหมอคางดำต่อกิโลเปรียบเทียบกับเหมือนกับซื้อกุ้งมูลสัตว์สำหรับทำปุ๋ย ดังนั้น กยท.จึงไม่มีปัญหาและพร้อมรับซื้อปลาหมอคางดำอย่างเต็มกำลัง และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในประเทศไทยครั้งนี้ด้วย

ใช้หลายต้นทำปุ๋ยอินทรีย์

นายเพ็กกล่าวว่า การรับซื้อปลาหมอคางดำจากกรมประมงจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ในการรับซื้อให้ครบจำนวนตามต้องการ ก็ต้องรอกระบวนการจากกรมประมง คาดลับตาหน้าได้ความคืบหน้าการตั้งจุดรับซื้อปลาหมอคางดำในแต่ละจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด และ กยท.ต้องใช้ปลาหมอคางดำหลายต้นเพื่อ

นำส่งไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์แจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวสวนยางทั้ง 200,000 ราย อยู่ภายใต้การดูแลของการยางแห่งประเทศไทยต่อไป สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อมารับปุ๋ยอินทรีย์ทำจากปลาหมอคางดำกับ กยท.ได้เช่นกัน ถ้าหากกระบวนการการผลิตเสร็จสมบูรณ์จะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้ง

"ไม่อยากเห็นคนไทยต้องมาทะเลาะกันมาซึ่งใครเป็นคนผิด ตอนนี้อย่างที่สำคัที่สุดคือทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาให้คลี่คลายลงไปให้ได้ กยท.ขอสัญญาว่าจะให้ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้การช่วยเหลือกับกรมประมงอย่างเต็มที่ เพราะตอนนี้ทุกหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับประชาชนมากที่สุด" นายเพ็กกล่าว

สภาเกษตรกรสงขลาช่วยกันกิน

นายวิโรจน์ เอี่ยมสุวรรณ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำ อ.ระโนด ขณะนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติหลายจังหวัดได้พูดคุยกัน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการระบาดของปลาหมอคางดำ เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องยกเป็นวาระแห่งชาติ จ.สงขลา เบื้องต้นนอกจากการช่วยกันจับปลาหม้อออกจากลำคลองเป็นแนวทางหนึ่งในการลดจำนวน แต่ปลาชนิดนี้ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ทำให้กังวลว่าหากแพร่ขยายพันธุ์ลงไปสู่อ่าวไทยและทะเลสาบสงขลาจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและอาชีพของชาวประมงพื้นบ้าน นอกจากนี้พยายามส่งเสริมให้ประชาชนที่พบปลาหมอคางดำหันมาให้ความสำคัญนำปลาหมอคางดำมาปรุงเป็นอาหารเมนูต่างๆ ขณะนี้ถือว่าราคาถูก เชื่อว่าหากคนกินปลาเหล่านี้จะสามารถช่วยลดปริมาณได้รวดเร็วขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาเพิ่มความถี่การสำรวจปลาหมอ

คางดำในลำคลองหลายแห่ง และขอความร่วมมือชาวบ้าน หากพบปลาคล้ายปลาหมอคางดำให้แจ้งทันที เพื่อสกัดกันไม่ให้ลามลงสู่ทะเลสาบสงขลา ขณะนี้เส้นทางของคลองพังกาย-ระวะ อ.ระโนด เป็นคลองเชื่อมทั้งอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีกระบอกของปลาหมอคางดำตลอดทั้งสาย กังวลว่าอาจเสี่ยงระบาดริมทะเลสาบสงขลาแล้ว โดยเตรียมจัดร่วมกับชุมชนริมทะเลสาบสงขลาสู่มทอดแห เพื่อหาข้อมูลและความชัดเจนเร็วๆ นี้

จับ.หาต้นตอระบาดมาช่วยแก้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ชาวบ้าน ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ร่วมกันติดตามสถานการณ์การระบาดของปลาหมอคางดำ บริเวณประตูระบายน้ำคลองพังกาย ที่เป็นจุดน้ำนิ่ง ก่อนหน้านี้พบลูกปลาหมอคางดำจำนวนมาก ชาวบ้านร่วมกันทอดแหนำปลาหมอคางดำขึ้นจากคลองเป็นระยะ มีชาวบ้านส่วนหนึ่งมักทอดแหในช่วงกลางคืนเพื่อนำปลาหมอคางดำไปเป็นอาหารปลาที่เลี้ยงเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าคลองสายย่อยเล็กๆ เต็มไปด้วยลูกปลาหมอคางดำ สร้างความกังวลว่าปลาหมอคางดำระบาดลงสู่ทะเลสาบสงขลาแล้ว

นายนพพร นิลพงศ์ ตัวแทนชาวประมงชายฝั่ง อ.ระโนด กล่าวว่า ชาวบ้านกังวลว่าการระบาดของปลาหมอคางดำในคลองสายพังกาย-ระวะ ด้านบนเชื่อมต่อทะเลสาบสงขลา ส่วนด้านท้ายคลองเชื่อมอ่าวไทย จะทำให้ระบาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลา จะกระทบกับอาชีพประมงพื้นบ้านและจะเกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ต่อระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลา ที่เป็นทะเลสาบแห่งเดียวของประเทศ เชื่อมต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช จะกระทบกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำชายฝั่งอีกจำนวนมาก รัฐบาลควรเร่งหาตัวผู้ทำให้ปลาชนิดนี้ระบาดในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้เข้ามาแก้ปัญหาและป้องกันการระบาดเพิ่ม ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นการของชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่เช่นนี้

ด้านสมาคมกรีฑาไทยร่วมกับชุมชนริมทะเลสาบสงขลา และส่วนราชการหลายฝ่ายเตรียมลงพื้นที่สู่มทอดแหหาปลาหมอคางดำริมทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อจุดพบการระบาดใน อ.ระโนด และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อยืนยันความชัดเจนว่าขณะนี้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในทะเลสาบสงขลาแล้วหรือไม่

'เขื่อนลำตะคอง'แล้งกระทบนาปี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นายอำนาจ วรรณมาไส หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง วิกฤตน้ำลดลงต่อเนื่อง จากสภาวะภัยแล้งฝนตกเหนือเขื่อนน้อย ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สภาวะภัยแล้งยาวนาน ทำให้ไม่มีน้ำไหลลงเขื่อนถึงมีก็น้อยไม่เพียงพอ จึงทำให้น้ำในเขื่อนลดลงทุกวัน และทำให้ถนนมิตรภาพสายประวัติศาสตร์ที่จมอยู่ใต้น้ำโผล่ขึ้นมาว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง ที่มีความจุ 314 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปริมาณฝนตกลงมาด้านเหนือเขื่อน พื้นที่อุทยานฯเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา น้อย จึงทำให้น้ำในเขื่อนลดลงทุกวัน โดยเมื่อเวลา 06.00 น. เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม วัดได้เหลือเพียง 70 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ 25%

การบริหารจัดการน้ำด้วยความประณีตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยพบว่ามีน้ำไหลลงเขื่อนวันละ 200,000 ลูกบาศก์เมตร แต่การปล่อยน้ำลงไปวันละ 250,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใต้เขื่อนใช้อุปโภค บริโภค เพื่อระบบนิเวศธรรมชาติ และอุตสาหกรรมช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำนาปี เนื่องจากเมื่อฝนแล้งกระทบภาคการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง

นายคณิศชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง กล่าวว่า จากสภาวะฝนแล้งต่อเนื่องมายาวนาน ทำให้ภาคเกษตรกร ทำไร่ ทำสวนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ผลิตผลเสียหายไม่ติดดอกออกผลตามฤดูกาล แต่น้ำเป็นห่วงน้ำใต้ดิน เพราะปากช่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกสถานที่ที่มีบ่อน้ำบาดาล อนาคตน่าเป็นห่วงน้ำใต้ดินลด ทำให้ดินทรุดได้

ลุย'ปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก.'

ปณิธานปัมรายได้เกษตรกรพุ่ง20%

'ปณิธาน' ลุยต่อ "ปลูกได้ ขายดี By อ.ต.ก." หลังสำรวจเกษตรกรกว่า 80% ชื่นชอบ หวังรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20% หนุนจีดีพีโต

นายปณิธาน มีไชโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2567 อ.ต.ก.เดินหน้าโครงการ "ปลูกได้ ขายดี By อ.ต.ก." ปี 2 ภายใต้วงเงินสนับสนุน 5.16 ล้านบาท หลังจากปี 2566 ดำเนินโครงการปีแรก เริ่มด้วยโครงการนำร่อง (Pilot Project) ที่พืช 4 ชนิด อาทิ กาแฟ ทุเรียนศรีสะเกษ เป็นต้น โดยอ.ต.ก.จะเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางคือ การผลิตโดยช่วยลดต้นทุน พัฒนาการผลิตจากสินค้าแม่สู่สินค้าเกษตรพรีเมียมเพื่อยกระดับราคาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

"ที่ผ่านมาผลผลิตด้านการเกษตรของไทยผลิตออกมาจำนวนมากและพร้อมๆ กัน ผลผลิตที่ออกมาไม่ตรงความต้องการ ไม่มีตลาดรองรับ ดังนั้น โครงการ "ปลูกได้ ขายดี By อ.ต.ก." ดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรมูลค่าสูง ขยายช่องทางตลาดและจัดหาตลาดใหม่ให้เกษตรกร ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอย่างมีมาตรฐาน เป้าหมายเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า 20% และรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20% ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)

ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นได้"

นายปณิธานกล่าวว่า โครงการ "ปลูกได้ ขายดี By อ.ต.ก." ดำเนินการภายใต้แผนวิสาหกิจองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ประจำปี 2563-2567 (ฉบับทบทวนปี 2565) ด้ "องค์กรที่เป็นศูนย์กลางและช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความโดดเด่นน่าเชื่อถือด้านคุณภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน" หลังจากเมื่อเดือนก.ย. 2564 คำนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.87% ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง 7.65% ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรลดลง 3.15% เมื่อเทียบกับก.ย. 2563 ส่งผลให้ปี 2564 นี้สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 16.54% จากปี 2563

ซึ่งโครงการ "ปลูกได้ ขายดี By อ.ต.ก." เริ่มจาก อ.ต.ก.จะรวบรวมผลผลิตหรือสินค้าที่มีความโดดเด่น 4 ภาค โดยคัดสรรผลผลิตหรือสินค้าเข้าโครงการเพื่อสนับสนุนด้านการผลิตด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้านการขนส่ง ทางช่องทางจำหน่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย ณ ตลาดอ.ต.ก. พหลโยธิน กรุงเทพฯ หรือพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพ

ทั้งนี้ จากการสำรวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2566 มีความพึงพอใจในภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ 80% เพราะสามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรได้ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

งบ.พัฒนา'10โครงการ' ชูบึงหนองบอนทำปาร์ก มอบ7.2หมื่นไร่แก่ที่ทำกิน

รัฐบาลเดินหน้า 10 กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในหลวง 72 พรรษา
น้อมนำโครงการพระราชดำริ
'ดิน-น้ำ-ป่า-คน'ยกระดับความเป็น
อยู่ประชาชน (อ่านต่อหน้า 13)

ต่อจากหน้า 1

'10โครงการ'

งบ.จัด10โครงการเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคุยกับเศรษฐา ตอนพิเศษ เนื่องในโอกาสสัปดาห์มหามงคล ถึงการจัดทำ 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เอ็นบีที ว่า ในภาคที่เป็นนักธุรกิจ เป็นเอกชน หรือเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งที่ดีตามข่าว ช่วงเวลา 20.00 น. จะได้ทราบว่ามีโครงการอะไรบ้าง แต่พอลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีมีหลากหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพระราชดำริ ได้รับทราบในเชิงลึก ทำให้ทราบถึงความยากลำบากที่ต้องใส่ใจและใส่ใจเงิน คิดถึงผลกระทบต่อประชาชนเชิงบวก ทั้งเรื่องปากท้อง การเปลี่ยนแปลงอาชีพ เปลี่ยนจากเรื่องผิดกฎหมายมาเป็นถูกกฎหมาย เรื่องของที่ดินทำกิน

นายเศรษฐากล่าวว่า ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 9 พระองค์เสด็จลงพื้นที่เยอะมาก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงเป็นห่วงประชาชนที่มีความลำบาก โกลาหลความเจริญชีวิตความเป็นอยู่ของพลนิกรต้องพึ่งพาการเกษตร ไม่ใช่การทำมาหากินเพียงอย่างเดียว การประกอบอาชีพไม่เหมือนกัน ฉะนั้นในเรื่องน้ำ การปลูกป่า ระบบสาธารณสุขและการศึกษาสามารถร้อยเรียงให้เป็นเรื่องเดียวกันและทำให้พลนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า

นายกฯกล่าวว่า เนื่องในปริมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม ถือเป็นโอกาสที่ดีที่พลนิกรจะร่วมกันเฉลิมฉลองในปริมามงคลโดยที่เราจะน้อมนำโครงการพระราชดำริต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องดิน น้ำ ป่า คน มาบรรจุเข้าไปในโครงการ

ที่รัฐบาลทำขึ้นร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ มีการพูดคุยและคัดเลือกกว่า 600 โครงการ มาเป็น 10 โครงการหลัก ส่วนอีก 500 กว่าโครงการ ยังทำอยู่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับน้ำ น้ำ คน

ยกบึงหนองบอนเป็นปาร์กใหญ่

นายเศรษฐากล่าวว่า ในส่วนของบึงมีการยกระดับบึงหนองบอน และ Pocket Park 72 แห่ง โดยบึงหนองบอน ติดกับส่วนหลวง ร.9 รัฐบาลได้เข้าไปสำรวจและพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะใหญ่ เนื่องจากพื้นที่มีต้นไม้และสระน้ำใหญ่ พร้อมในการพัฒนาให้เป็นศูนย์สุขภาพ พื้นที่เหล่านี้จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน ที่ปัจจุบันที่มีที่อยู่อาศัยคับแคบให้มีที่ผ่อนคลายและออกกำลังกาย มีสวนสาธารณะและสนามกีฬาเล็กๆ ให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกาย Pocket Park 72 แห่ง

ปลูกป่า72ล.ต้น-พัฒนา72สายน้ำ

นอกจากนั้น ยังมีโครงการ 72 ล้านต้นพลักฟื้นผืนป่า ที่แจกต้นกล้าในหน่วยงานต่างๆ นำไปปลูกทุกจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผ่านมามีการทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขตรงนี้ควบคู่ไปกับการทำมาหากิน เมื่อมีการตัดป่าก็ต้องปลูกทดแทน เพื่อให้ระบบนิเวศสมบูรณ์รักษาหน้าดินและทำให้เกิดฝนธรรมชาติ โดย ผลสำเร็จที่ประชาชนจะได้รับ นอกจากจะทำให้ระบบนิเวศสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยังรักษาหน้าดินมีฝนตกทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีมิติในการดูแลเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นายเศรษฐากล่าวว่า สำหรับปัญหาเกี่ยวกับน้ำ รัฐบาลมีเป้าหมายและมีโครงการเฉลิมพระเกียรติหลายมิติ ให้ไม่ท่วม ไม่แล้ง โดยทุกรัฐบาลให้ความสำคัญ รัฐบาลนี้ไม่ได้โปกส์แค่การสร้างสาธารณูปโภค เช่น สนามบิน หรือแลนด์บริดจ์อย่างเดียว แต่ทำเรื่องน้ำ หากไม่ทำจะกระทบกับประชาชน 10 ล้านคนที่พึ่งการเกษตร เรื่องนี้ถ้าทำได้จะมีมูลค่าทั้งเศรษฐกิจมหัพสาร เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงน้ำบริโภค มีโครงการน้ำบาดาล

แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ต้องพึ่งพาคนอื่นข้างมาก เช่น ที่เชียงใหม่ ลำพูน เรื่องน้ำบาดาลจะดูเรื่องสายส่ง เพราะน้ำบาดาลไม่ใช่แค่เจาะเท่านั้น แต่สายส่งเป็นเรื่องสำคัญ บางแห่งทำมาหลายปีแต่สายส่งไม่มี เรื่องนี้ราชเลขาธิการประจำพระองค์ระบุว่ายังขาดงบประมาณ เราลงทุนเจาะน้ำบาดาลไปหลายสิบล้าน แต่เสียหายหลายร้อยล้าน หากทำได้ครอบคลุมจะทำให้มีสายส่งไปที่โรงพยาบาล และโรงเรียนได้ จึงต้องทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และยังมีโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน ที่จะปรับปรุงพัฒนาสายน้ำให้กับเกษตรกรและประชาชนคนไทยได้รับผลประโยชน์จากการมีน้ำอุปโภคบริโภค หรือการท่องเที่ยว ส่วนสายน้ำที่ต้นเขิน ได้ทำการขุดลอกขยะและตะกอน เพื่อให้ระบายน้ำ เรามีกการปรับปรุงทั้ง 72 สายน้ำ

พัฒนา10คลองสายน้ำใส

นายเศรษฐากล่าวว่า นอกจากนั้นยังพัฒนา 10 คลองสายน้ำใส คนไทยมีสุข เช่น คลองเปรมประชากรมีการขุดลอกคลองและเก็บขยะ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมคลองมีการพัฒนาและจัดที่อยู่อาศัยให้เป็นสัดส่วน มีที่สัญจรคลองโอ่งอ่าง ทางกระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ช่วยดูแลน้ำใสมีปลา และเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว สมัยก่อนกรุงเทพฯเป็นเวนิสตะวันออก แต่ช่วงหลังก่อนที่พระองค์ท่านจะมีพระราชดำริดูแลเรื่องคลองน้ำใส คลองมีความชุ่มและมิกลิ้นไม่พึ่งประสงค์ จึงเกิดโครงการนี้ทำให้คลองใสประชาชนริมคลองมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีร้านอาหารเกิดขึ้นหลายแห่ง ทั้งนี้การเข้าไปปรับปรุงต้องสร้างความเข้าใจในการเข้าไปปรับปรุงและพัฒนา ต้องพูดคุยกับประชาชนเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะบางครั้งการมีชีวิตความเป็นอยู่ริมคลอง การที่ไปขอให้ขยับและไว้ที่อยู่ก็ต้องมีปัจจัยเรื่องเงินเข้าไปช่วยเหลือ จึงต้องทำความเข้าใจว่าหากทุกครัวเรือนร่วมมือร่วมใจการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นและมีรายได้เสริมที่ดีขึ้นด้วย

นายเศรษฐากล่าวว่า หัวใจของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอยู่ที่ความเข้าใจของประชาชนทุกคน เพราะทุกคนเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้น เข้าใจวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเขา และขอความร่วมมือไปพร้อมกัน เช่น การทิ้งขยะ ที่ต้องช่วยกันในระยะหลังขยะน้อยลงไม่มีการจัดเก็บ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16933

หน้า: 1(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 123.85

Ad Value: 148,620

PRValue (x3): 445,860

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รม.พัฒนา'10โครงการ' ชูบึงหนองบอนทำปาร์ก มอบ7.2หมื่นไร่แก่ที่ทำกิน

ที่ตื้นขึ้น ทางผู้ว่าฯกทม.ได้ใช้อุปกรณ์นำเครื่องจากสวีตเซอร์แลนด์ดูดหน้าดินที่มีแก๊สไซโนเน่า นำมาเข้ากระบวนการบำบัดน้ำ แยกขยะออกจากดิน และดินนำไปทำเป็นปุ๋ย น้ำกลับคืนสู่แหล่งน้ำโดยใช้เวลาการดำเนินการ 2 เดือนต่อ 1 กิโลเมตร ทำให้สภาพแวดล้อมทุกอย่างดีขึ้นโดยยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ในการทำงาน

มอบ7.2หมื่นไร่แก่ไม่มีที่ทำกิน

นายกฯกล่าวว่ ขณะนี้การลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับพัฒนาชีวิต กับโครงการในหมวดของคน จากการทำแปลงพื้นที่พบว่าประชาชนสะท้อนปัญหาหลายเรื่อง เช่น สาธารณสุข ซึ่งเรามีโครงการยกระดับ รพ.สมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชน เฉลิมพระเกียรติ รพ.ชัยพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยบริการปฐมภูมิ 72 แห่ง เช่น จ.สระแก้ว ได้เพิ่มอุปกรณ์และต่อเติมอาคาร นอกจากนั้นยังมีโครงการหลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน เนื่องจากเรื่องน้ำมีความสำคัญและค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำดื่มค่อนข้างสูง เราจึงต้องมาทำน้ำให้ใสสามารถใช้อุปโภคบริโภคให้ได้

นายเศรษฐา กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นปัญหามากและต้นทุนทำอะไรได้หลายอย่าง ขณะนี้ได้ทำงานร่วมกับกองทัพมอบที่ดิน 72,000 ไร่ให้กับประชาชนโดยจะคิกออฟที่ จ.นครพนม เป็นการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย ซึ่งรัฐบาลพยายามดูคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการในการหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ 72,000 ชุด นอกจากนั้นยังดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์มอบรวิลแชร์ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อยกระดับคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือทุพพลภาพในบางมิติ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี นอกจากนั้นด้านการแพทย์ยังมีโครงการบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ที่มีคนต้องการโลหิตจำนวนมาก ดังนั้นการที่เราเข้ามาให้เป็นเรื่องสำคัญโดยภาครัฐร่วมกับเอกชน ให้มีจิตสำนึกในตรงนี้ โดยจะเปิดบริจาคโลหิตไปจนถึงสิ้นปี 2567 โดยประชาชนสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลรัฐและสถานกาชาดไทย

นายเศรษฐา กล่าวว่า รัฐบาลเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง 10 โครงการ หรือโครงการย่อยกว่า 500 โครงการ ขอเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมและ

ขณะนี้ได้รับการตอบรับอย่างดี ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องของป่า น้ำ คน ทำให้ผู้ที่ต้องโอกาสยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองขึ้นมาได้

พัฒนา10โครงการถึงปลายปี

“รัฐบาลมีเป้าหมายพัฒนาต่อเนื่องใน 10 โครงการหลัก จะดำเนินการไปต่อเนื่องถึงปลายปีนี้ และในวาระอื่นๆ รัฐบาลยังช่วยสนับสนุนทั้งเรื่องน้ำ เรื่องป่า และคนต่อไป โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ที่ทรงงานอย่างหนักลงพื้นที่และลงรายละเอียดด้วยตัวพระองค์เอง รัฐบาลได้ศึกษาและติดตามโครงการพระราชดำริต่างๆ เมื่อผมลงไปในพื้นที่ได้เข้าถึงและเข้าใจเช่น เรื่องป่า รัฐบาลจะขับเคลื่อนหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้รัฐบาล รวมทั้งวิสาหกิจและภาคเอกชน ให้ร่วมกันต่อยอดโครงการพระราชดำริ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้” นายเศรษฐา กล่าว

สุรินทร์ตักบาตรพระ72รูปหลังช้าง

วันเดียวกันที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แต่พระสงฆ์บนหลังช้างแห่งเดียวในโลก มีพระสงฆ์ 72 รูป นั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง 39 เชือก เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธี และตักบาตรบนหลังช้างเป็นจำนวนมาก

การทำบุญตักบาตรบนหลังช้างของจังหวัดสุรินทร์ ถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลก เป็นกิจกรรมในส่วนของงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างประจำปี 2567 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์รับผิดชอบในการจัดขึ้น โดยพระสงฆ์และสามเณรได้ขึ้นนั่งบนหลังช้าง เข้ารับสิ่งของจำนวน 3 จุด รอบอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง มีการนำอัฐจันทร์เหล็กตั้งเป็นจุด เพื่อให้ช้างนำพระสงฆ์ที่นั่งอยู่บนหลังเดินเข้ารับบิณฑบาตจากผู้คนที่มาใส่บาตร

โดยพุทธศาสนิกชนชาวสุรินทร์และนักท่องเที่ยว

เที่ยวชาวไทยที่มาจากต่างจังหวัด ต่างตื่นตาตื่นใจกับการได้ทำบุญ และได้บริจาคเงินทำบุญกับช้างซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ และสัตว์มงคล ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคล รับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กาฬสินธุ์ปลูกป่าเจียดล้านต้น

ที่บริเวณพื้นที่ศูนย์การศึกษา จ.กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โพหนอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมนำทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ 2,072 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่

นายวิทยา ปัญญาตย์ ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เป้าหมายการปลูกต้นไม้ 720,000 ต้น ขณะนี้ผลการปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าวทุกอำเภอใน จ.กาฬสินธุ์ ได้ปลูกแล้ว 907,472 ต้น เกินเป้าหมายโครงการที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งการจัดกิจกรรมวันนี้ ยังเป็นการสนับสนุนโครงการ 72 ล้านต้น อีกด้วย

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดตามพระปฐมบรมราชโองการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน และพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย

8นักมวยวิ่งเฉลิมพระเกียรติ

ที่ค่ายมวยศิษย์ผู้ใหญ่จันทร์ บ้านกลางนา ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายนิสสัน ภาคะ นายกเทศมนตรีตำบลดงแคนใหญ่ เป็นประธานนำนักมวยถวายความ

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16933

หน้า: 1(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 123.85 Ad Value: 148,620

PRValue (x3): 445,860

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รบ.พัฒนา'10โครงการ' ชูบึงหนองบอนทำปาร์ก มอบ7.2หมื่นไร่แก่ที่ทำกิน

เคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง
จากนั้นนักมวย 8 คน ได้เริ่มออกวิ่งเพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาที่สนามหลวง กรุงเทพมหานคร ระยะทาง
580 กม. สำหรับ 8 คน นั้นมี 1.เหนือสิงห์
ศิษย์ผู้ใหญ่รัตนันตร์ อายุ 23 ปี, 2.เพชรพญา
ศิษย์ผู้ใหญ่รัตนันตร์ อายุ 24 ปี, 3.ชายน้อย
ศิษย์ผู้ใหญ่รัตนันตร์ อายุ 22 ปี, 4.เพชรกำนัน
(เพชรหนองคอม) ศิษย์ผู้ใหญ่รัตนันตร์ อายุ 21
ปี, 5.ลูกอ๊อดน้อย ศิษย์ผู้ใหญ่รัตนันตร์ อายุ 13
ปี, 6.เพชรเล็ก ศิษย์ผู้ใหญ่รัตนันตร์ อายุ 12 ปี,
7.น้องบวม ศิษย์ผู้ใหญ่รัตนันตร์ อายุ 15 ปี และ
8.จิ้งหรีดทอง ศิษย์ผู้ใหญ่รัตนันตร์ อายุ 60 ปี
และครูมวยผู้ฝึกสอนอีก 2 คน รวม 10 คน

นายรัตนันตร์ ภาคะ หรืออดีตกำนันรัตนันตร์
เจ้าของค่ายมวย กล่าวว่า อยากแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เพราะป่วยตายายสอนมาว่าแผ่นดินที่อยู่เป็น
ของในหลวงทุกๆ พระองค์ ที่ผ่านมادنพนัก
มวยวิ่งเฉลิมพระเกียรติมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งนี้
เป็นรอบที่ 3 ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะใช้เวลาวิ่ง 8 วัน
เพื่อให้ถึงสนามหลวงในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้

ระยองจัดพิธีอุปสมบทหมู่

ที่วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ต.ตะพง อ.เมือง
จ.ระยอง นายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสใน
การบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28
กรกฎาคม 2567 โดยพระปลัดบำเพ็ญ กิตติ
ปาโล เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การ
บรรพชาอุปสมบทมี 19 รูป นอกจากจะเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติแล้ว ผู้เข้ารับการอุปสมบทยัง
จะได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติสมณธรรมและ
สามารถนำมาปรับใช้เป็นหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปอีกด้วย

ทุ่ม50ล.รับซื้อปลาหมอคางดำ

กยท.ตั้งเป้า 2ล้านกก. ทำน้ำหมัก

เครือข่ายประชาคมคนรักแม่กลอง จีรัฐแคะรอย 11 บริษัทส่งออกปลาหมอคางดำไป 17 ประเทศ 2.3 แสนตัว ไม่พินธงฝีมือชาวบ้านหรือบริษัทใหญ่ลักลอบขยายพันธุ์ **♦อ่านต่อหน้า 2**

ปลาหมอ □ **ต่อจากหน้า 1**
ได้ผู้ขายตัวเป็น ๆ ด้านคณะอนุ กมร.สภาเตรียมลงพื้นที่สมุทรสงครามไล่เบียดเข็กเอกสารขอนำเข้าตั้งแต่ปี 49 พิสูจน์เงื่อนไขคัดกรับวิจัยปลาเอเลียนสปีชีส์ กยท. คาดตั้งงบ 50 ล้านบาท รับซื้อปลาหมอคางดำได้ 2 ล้านกก. ผลิตน้ำหมักชีวภาพได้ 2 ล้านลิตร ส่งขายถูกกว่าท้องตลาดเป็นร้อย ขณะที่ “ซัชชาติ” ชิมเมนูปลาปีศาจโผล่ป่วนบางขุนเทียนฝีมือเชฟดัง

จากกรณีภาครัฐ เอกชนรวมทั้งชาวบ้านเร่งกำจัดปลาหมอคางดำสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์จากประเทศกานาที่กำลังขยายพันธุ์แพร่ระบาดอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติใน 10 จังหวัดทำให้ระบบนิเวศเกิดปัญหาวิกฤตเงินในสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมไล่เบียดหาผู้รับผิดชอบกับการนำเข้าปลาหมอคางดำ แต่กลับปรากฏว่านายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม. พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานอนุกรรมการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงผลกระทบจากการนำเข้าปลาหมอคาง

ดำเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ในราชอาณาจักรไทย ออกมาแลข้อมูลว่าระหว่างปี 56-59 มี 11 บริษัทเอกชนไทยส่งออกปลาหมอคางดำเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามไป 17 ประเทศ รวม 2.3 แสนตัว ขณะที่นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง ยืนยันว่าเดือน ก.ย. 58 มีบริษัทเอกชนรายเดียวที่ขออนุญาตนำเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์และยุติการศึกษาวิจัยไปตั้งแต่ปี 54 นอกจากนี้ถือเป็นการลักลอบนำเข้า ตามที่เสนอข่าวแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นายสุทนต์ ต่างวิรัชกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ รักษาการแทน ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมรับซื้อปลาหมอคางดำ กก.ละ 15 บาทเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร โดยใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท คาดว่าสามารถรับซื้อได้ 2 ล้าน กก.และนำไปผลิตน้ำหมักชีวภาพได้ 2 ล้านลิตร นอกจากนี้ กยท.ยังได้ร่วมกับกรมประมงจัดหาผู้ประกอบการประมงรับซื้อปลาหมอคางดำจากเกษตรกรหรือประชาชนที่จับมาขาย โดยกรมประมงจะจัดจตุรรับซื้อในจังหวัดที่แพร่ระบาดก่อนส่งไปโรงงานใน จ.กาญจนบุรี ผลิตเป็นปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ ส่วน กยท.จะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปวางจำหน่ายตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯราคา ลิตรละ 100 บาท ขณะที่ท้องตลาดขาย ลิตรละ 200 บาท ดังนั้นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้

ด้าน นายปัญญา โดกทอง เครือข่ายประชาคมคนรักแม่กลอง หนึ่งในกรรมการภาคประชาชน คณะทำงานแก้ไขปัญหาลาปลาหมอคางดำระดับชาติ กล่าวว่า กรณีมีผู้เลี้ยงปลาหมอคางดำเป็นปลาสวยงาม

หลายรายและมีกำลังส่งออกเป็นแสนตัว ถ้าเป็นกิจกรรมประมงต้องรู้เพราะถ้าปลา มีการส่งออกต้องผ่านด่านศุลกากร มีชื่อ บริษัทส่งออกและรู้ที่มาว่าเอาปลาจากไหนมาเพาะเลี้ยง เรื่องนี้ความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้น และถ้ามีชาวบ้านเอามาเลี้ยงจริง เหตุใดปลาหมอคางดำไม่ระบาดในพื้นที่อื่นก่อน แต่กลับระบาดที่ ด.ยี่สารกับ ด.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์วิจัยของบริษัทใหญ่ ยืนยันว่าชาวบ้านไม่มีปญญานำเข้ามาเลี้ยงส่งออกต่างประเทศ เพราะต้นทุนสูง

“อย่างไรก็ตามในวันที่ 28 ก.ค.นี้ คณะอนุกรรมการรัฐสภาจะไปเยี่ยมกรมประมงเพื่อขอหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารขออนุญาตนำเข้าปลาหมอคางดำเมื่อปี 49 และก่อนนำเข้าในวันที่ 22 ธ.ค. 58 เพื่อตรวจสอบว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขการนำเข้าหรือไม่ หากพบไม่ปฏิบัติตามก็แสดงว่าเป็นการลักลอบนำเข้า และที่บอกว่ามีบริษัทเอกชนหลายแห่งส่งออกปลาสวยงามใช้ชื่อ “ปลาหมอเทศข้างลาย” นั้นก็ต้องตรวจสอบว่ามีเอกสารหลักฐานเรื่องนี้หรือไม่ด้วย” นายปัญญาระบุ

วันเดียวกัน นายผล คำธรรม ผวจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ในพื้นที่ที่มีการปล่อยปลากะพงไปกำจัดปลาหมอคางดำ ตั้งแต่เดือนก.พ.ที่ผ่านมา 2 หมื่นตัวที่หน้าวัดกำพัว อ.เมือง ซึ่งสามารถกำจัดปลาหมอคางดำตัวใหญ่ไปได้แล้วประมาณ 8 แสน กก. แต่ตอนนี้เริ่มมีปลาหมอคางดำขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ วันนี้นจึงต้องปล่อยปลากะพงขนาด 4 นิ้วลงไปเพิ่มอีก 3 หมื่นตัว คาดว่าปลาหมอคางดำตัวเล็ก ๆ รุ่นที่หลุดจากอวนรุนจะถูกกำจัดเพิ่มขึ้นจากปลาหนัก ถ้าลดนี้อีกมาก

ที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน นายซัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ร่วม

กิจกรรม BKK Food Bank พร้อมชมการ
สาธิตและชิมเมนูปลาหมอคางค้ำที่รับซื้อ
จากเกษตรกรชาวบางขุนเทียน โดยแม่
ครัวได้โชว์ฝีมือทำปลาหมอคางค้ำราด
ซอสเปรี้ยวหวาน ปลาหมอคางค้ำทอด
เกลือ ห่อหมกปลาหมอคางค้ำ ลูกี่ปลา
หมอคางค้ำ แกงส้มปลาหมอคางค้ำ และ
ปลาร้าจากปลาหมอคางค้ำ นอกจากนี้เชฟ
ชุมพล แจ่มไพร์ ประธานคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารได้ปรุงเมนู
ปลาหมอคางค้ำซอสผัดพริกขิงและปลา
หมอคางค้ำฟูพริกขิงกรอบ ขณะที่เชฟ
ชีส-เมธัส ปาทาน บริษัท สหสเดนแลส
สตี้ล จำกัด มารังสรรค์เมนูปลาหมอคางค้ำ
ราดซอสมะขามให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลิ้ม
ชิมรส ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯพบปลา
หมอคางค้ำระบาดในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
ทุ่งครุ บางบอน และเขตราษฎร์เทพวิ.

สงครามการค้า 'จีน-สหรัฐฯ' รอบใหม่

โอกาสและความท้าทายสำหรับประเทศไทย



คิดเห็น Share
สุชาติ ธีรวรรณรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ ตรีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI

บทความ "คิด เห็น แชร" ฉบับนี้ ผมจะแชร์มุมมองต่อผลกระทบจากโอกาสที่จะเกิดสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ครั้งใหม่ โดยเฉพาะภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เดือน พ.ย.2567 นี้ โดยสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2561 ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก แม้ว่าสงครามการค้า จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของประเทศ โดยเฉพาะระหว่างสองประเทศมหาอำนาจและประเทศคู่ค้าหลัก อย่างไรก็ตาม วิกฤตนี้อาจกลายเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในการดึงดูด

การลงทุนจากต่างประเทศ
โมเดล "China+1" หรือ "China+N" กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เมื่อบริษัทข้ามชาติเริ่มพิจารณากระจายความเสี่ยงด้วยการย้ายฐานการผลิตและแหล่งจัดหาวัตถุดิบบางส่วนออกจากจีน โดยยังคงรักษาการผลิตในจีนไว้ แต่เพิ่มฐานการผลิตในประเทศอื่นๆ ด้วย ยิ่งเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าสงครามการค้าอาจทวีความรุนแรงขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 โมเดลนี้จึงเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำหรับการย้ายฐานการผลิต
ปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจสำหรับการลงทุน ได้แก่:

1.ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์: ไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ใกล้กับจีนและเส้นทางการค้าสำคัญในภูมิภาค ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานในเอเชียได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ไทยยังเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

2.นโยบายส่งเสริมการลงทุน: ประเทศไทยมีนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีขั้นสูง

3.แรงงานมีทักษะและต้นทุนแข่งขันได้: ไทยมีแรงงานที่มีทักษะในภาคการผลิต และมีต้นทุนแรงงานที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับจีน นอกจากนี้ ไทยยังเปิดกว้างรับแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับตลาดแรงงาน ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้มีการลงทุนในการพัฒนาทักษะ

แรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่

4. โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาแล้ว: ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง พลังงาน และการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มุ่งเน้นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ผมประเมินอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีโอกาสย้ายฐานการผลิตมาไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมแพทย์และเครื่องมือแพทย์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสรับการย้ายฐานการผลิตจากไต้หวัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและไต้หวัน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ได้เป็นตัวเลือกเดียว สำหรับการย้ายฐานการผลิตประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เช่น อินเดีย เอเชียมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ก็กำลังแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนเช่นกัน ดังนั้น การแข่งขันในการเสนอสิทธิประโยชน์และการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งเสถียรภาพทางการเมืองและความต่อเนื่องของนโยบาย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ประกอบการในการตัดสินใจย้ายฐานการผลิต

โดยสรุป แม้ว่าสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ รอบใหม่จะเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็เปิดโอกาสสำหรับประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมด้านนโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ จะเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ ทั้งนี้ ความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนจะขึ้นอยู่กับความสามารถของไทยในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค และการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เมื่อกลับมาที่การลงทุนในตลาดหุ้นไทย

ผมประเมินช่วงแรกของการเกิดสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ อาจทำให้ตลาดหุ้นไทยผันผวนระยะสั้น โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ แต่จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมฯ และรวมไปถึงหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์